

Tranh luận thẳng thắn, tìm giải pháp cho những vấn đề nổi cộm

(Tiếp theo trang 1)



Công nhân Công ty Cổ phần Damsan vận hành dây chuyền sản xuất sợi.

Ảnh: THÀNH TÂM

Thực tế hiện nay, nếu như không có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng thì không thể nào thu hút được nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp. Tuy nhiên với nhà đầu tư thứ cấp phải xem xét rất cẩn thận về năng lực, tài chính, về lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Trong đó, công tác thẩm định ban đầu để thực hiện dự án vào khu công nghiệp là quan trọng nhất vì nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng sẵn sàng cho thuê đất với bất cứ nhà

đầu tư thứ cấp nào san lấp nền để đạt hiệu quả kinh doanh hạ tầng của họ. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các ngành của tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và không để xảy ra những vấn đề đáng tiếc về môi trường, lao động, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Để thẩm định năng lực của nhà đầu tư đều có các ngành thẩm định.

Trong đó, Sở Tài chính thẩm định về tài chính, Sở Xây dựng thẩm định về xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định về công nghệ. Nếu nhà đầu tư không thể thẩm định về lĩnh vực an ninh, chỉ khi bảo đảm đủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường thì sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư vào đầu tư

trong các khu công nghiệp. Như vậy, việc thực hiện thẩm định năng lực đầu tư của các nhà đầu tư vào tỉnh sẽ rất chặt chẽ. Để bảo đảm về môi trường, theo đồng chí Khúc Văn Lương: Khi đầu tư vào các khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế điều kiện đầu tiên đặt ra với các nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng yêu cầu phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Trong thời gian vừa qua, có

và đang hoạt động còn tồn tại một số khu công nghiệp chậm xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, thậm chí gần như là trốn tránh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phải đôn đốc rất nhiều lần mới triển khai thực hiện được. Thứ hai, công tác thẩm định, giám sát, thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ chức, quản lý, vận hành của doanh nghiệp đó nếu phát hiện sai phạm ở khâu nào thì dứt khoát phải dừng lại để xử lý triệt để, nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thứ ba, trong một loạt nhà máy hiện tại đang sản xuất ở ngoài các khu, cụm công nghiệp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ phải tập trung đi dời các nhà máy về khu tập trung. Với các mặt hàng, lĩnh vực, ngành nghề đang hạn chế đầu tư tới đây đi dời phải có những khu tập trung và những khu tập trung này phải được xử lý nghiêm ngặt về môi trường nước, rác, không khí. Khu công nghiệp phải có nhà máy xử lý rác thải tập trung. Toàn bộ

Khu kinh tế đã quy hoạch một khu xử lý rác 42ha gần các xã Thụy Hồng, Thụy Dũng (Thái Thụy) sẽ xử lý tất cả rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt. Còn lại các doanh nghiệp đều phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư, nhất là quy định về bảo vệ môi trường. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hạ tầng, các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm ngặt quy định về bảo vệ môi trường. Tỉnh đã xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế. Để đẩy nhanh tiến độ thu hút các nhà đầu tư đồng chí Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đề xuất cùng với quy hoạch chung một lúc tỉnh có thể cho các nhà đầu tư chiến lược vào để nghiên cứu quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế.

(còn nữa)

NGUYỄN MINH - THU HIỀN



Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hào Cảnh (khu công nghiệp Tiến Hải) chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.

▶ Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và cận nghèo

Phòng Tư pháp huyện Kiến Xương phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho 200 người nghèo và cận nghèo xã Nam Bình và xã Bình Định.

Các đại biểu thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật thuộc các lĩnh vực dân sự... Ngoài ra, bà con cũng được trao đổi về giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế cuộc sống. Đây đều là những kiến thức pháp luật có ý nghĩa thiết thực trong đời sống người dân tại cơ sở. Thông qua hội nghị góp phần trang bị cho người dân những nội dung cơ bản của pháp luật để từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tránh những hành vi vi phạm pháp luật do không nắm rõ quy định của pháp luật. Đồng thời, góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

▶ HỒNG TIẾN Mỗi năm sản xuất trên 10.000 lít mắm cáy

Xã Hồng Tiến (Kiến Xương) hiện có 80 gia đình tham gia sản xuất mắm cáy truyền thống với sản lượng trên 10.000 lít/năm.

Hiện nay sản phẩm mắm cáy của địa phương đã có mặt tại các siêu thị lớn tại Thái Bình, Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Nam với giá bán trung bình mỗi lít mắm cáy khoảng 200.000 đồng. Thương hiệu mắm cáy Hồng Tiến cũng đã được HTX thủy sản Hồng Tiến đăng ký nhãn hiệu. Để giữ vững và phát triển thương hiệu trong thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền cho người sản xuất tiếp tục tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn về sinh an toàn thực phẩm, HTX thủy sản Hồng Tiến sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực quảng bá thương hiệu thông qua các hội chợ nông nghiệp ở các tỉnh, thành phố trong nước, trên các phương tiện truyền thông nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

▶ AN BÌNH 80 hộ nuôi ba ba thương phẩm cho giá trị kinh tế cao



Duy trì và mở rộng mô hình nuôi ba ba thương phẩm giúp xã An Bình nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, xã An Bình (Kiến Xương) có 80 hộ tham gia nuôi ba ba thương phẩm, trong đó hộ nuôi ít từ 300 - 400 con, hộ nuôi nhiều gần 1.000 con. Thức ăn chủ yếu của ba ba là ốc, cá và các sản phẩm dư thừa từ thị trường. Trung bình ba ba sau 3 năm nuôi đạt trọng lượng từ 2,5 - 3kg/con, được người dân bán với giá 450.000 đồng/kg. Toàn bộ sản phẩm ba ba thương phẩm của địa phương được thương lái đến tận nơi thu mua. Để bảo đảm cho việc nuôi ba ba của người dân thuận lợi, hiện nay địa phương đang tăng cường việc phòng, trừ dịch bệnh, hỗ trợ người dân vay vốn và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Việc mở rộng mô hình nuôi ba ba thương phẩm đã giúp nâng cao đời sống của người dân An Bình, giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương xuống còn 1,9%.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTH Kiến Xương)

PHẠM HƯNG

Bảo vệ cá lồng trong mùa mưa bão

đã mua thêm dây thừng, mỏ neo, các vật liệu khác để gia cố lồng, các thành ngăn giữa các lồng nuôi. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng chủ động thu hoạch những loại cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để tránh thất thoát. Từ đầu tháng 7 đến nay, gia đình tôi đã thu hoạch được khoảng 10 tấn cá thương phẩm với giá thành tương đối ổn định. Do

ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua mực nước sông Hồng dâng cao, rác từ thượng nguồn đổ về khá nhiều, mặc vào các lồng cá nên tôi phải thường xuyên dọn rác, vệ sinh lồng để tránh gây bệnh cho đàn cá. Ông Bùi Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết: Độc Lập là địa phương có phong trào nuôi cá lồng phát triển nhất huyện Hưng

Hà. Hiện nay, trên địa bàn xã có 5 hộ nuôi cá lồng với 54 lồng cá các loại. Mặc dù đây là mô hình mới phát triển ở địa phương nhưng và môi trường trong sạch... Khi bão đổ bộ vào đất liền, địa phương cần cử các lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở không để các chủ hộ ở lại trên bè nuôi cá. Đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương tiện, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 576 lồng nuôi cá trên sông, tập trung chủ yếu ở các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ... Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, theo khuyến cáo của các ngành chức năng, các hộ nuôi cá lồng trên sông cần thường xuyên quan sát các dấu hiệu thiên nhiên, khi thấy môi trường nước đục, cá kém ăn và bơi lội chậm cần cung cấp oxy bằng máy sục khí, thường xuyên vệ sinh lồng để luôn bảo đảm thông thoáng, cho cá

ăn đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cá tăng cường sức đề kháng. Vào thời gian có mưa bão, người nuôi cần giảm lượng thức ăn để tránh làm ô nhiễm môi trường nước dẫn đến thiếu oxy, cá kém phát triển, thậm chí chết. Để bảo đảm an toàn và phát triển nghề nuôi cá lồng lâu dài, người nuôi cá lồng nên lắp đặt hệ thống lồng nuôi có khung sắt không gỉ, phao nâng bằng thùng phuy nhựa. Các lồng cá phải được neo cẩn thận với cọc cố định trên bờ, khi có diễn biến xấu về thời tiết có thể di chuyển về vị trí gần bờ, tránh bị trôi khi nước chảy xiết. Trong trường hợp không thể di chuyển được thì người nuôi có thể hạ độ sâu của lồng để giảm bớt tác động của sóng, gió. Ngoài ra, người nuôi cũng cần thường xuyên kiểm tra dây neo, mỏ hàn, điểm nối để gia cố lại cho chắc chắn, đặc biệt là lưới xung quanh lồng, dây lồng, lưới chắn mặt lồng để có biện pháp xử lý kịp thời. Sau mùa bão phải khẩn trương tiến hành kiểm tra chất lượng nước để có phương án điều chỉnh cho phù hợp...



Người nuôi cá lồng ở xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) thu hoạch cá trước mùa mưa bão.

Ươm mầm xanh cho đất

Gần 20 năm nay, vườn ươm giống cây trồng của gia đình ông Phan Ngọc Tý, thôn Đại Hội, xã Tân Hòa (Vũ Thư) đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với nhiều nông dân trên địa bàn. Với tinh thần ham học hỏi, niềm đam mê và sự nhạy bén, ông Tý đã thực hiện được ước mơ làm giàu từ vườn ươm cây giống, được nhiều người ví von "người nông dân đi lên từ đất". Ông Vũ Minh Sáu, thôn Tân Quán, xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) có 8 sào trồng nhãn, bưởi mùa giống từ vườn ươm của ông Tý đã cho thu hoạch được 2 vụ. Ông Sáu cho biết: Cây giống tại vườn có chất lượng tốt, tỷ lệ sống sau trồng đạt 100%. Năm 2018 là năm

đầu tiên ra quả nhưng gia đình tôi đã thu hoạch được hơn 3 tấn quả. Do chất lượng quả ngon nên tôi vẫn bán được giá cao hơn nhiều so với các loại nhãn khác. Biết chất lượng cây giống, chất lượng quả ở vườn anh Tý nên tôi thường xuyên giới thiệu bạn bè đến mua, được anh Tý tư vấn, hướng dẫn rất nhiệt tình. Trò chuyện với ông Tý trong căn nhà khang trang vừa mới xây dựng, ông cho biết: 3 năm đi xuất khẩu lao động tại Algeria cũng là quãng thời gian tôi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực chiết ghép, ươm cây giống. Từ đó mà đến yêu thích rồi đam mê, tôi quyết tâm học thành nghề để làm giàu ở quê hương bởi nhu cầu trồng cây ăn quả, cây

bóng mát ngày càng phát triển mà chưa có địa chỉ tin cậy, chất lượng để cung cấp cho người dân. Năm 2001, tôi bắt đầu thuê đất để thực hiện nhân giống một số loại cây. Tuy nhiên, do đặc trưng khí hậu thời tiết của miền Bắc, sự khác nhau về chân đất, giống cây... nên tỷ lệ sống của các cây chiết, ghép rất thấp. Không nản chí, với đức tính kiên trì, sự quyết tâm và tình yêu dành cho nông nghiệp của mình, tôi tiếp tục tìm hiểu, học hỏi thêm về chủ trương của Nhà nước, nhu cầu thị trường trong tỉnh, đặc điểm của mỗi loại cây để có các phương pháp nhân giống cho phù hợp. Đến nay, 2 vườn ươm diện tích trên 1.500m² đã có trăm loại cây, chủ yếu là cây ăn quả

như: mít, bưởi, táo, ổi, cam, xoài... cây bóng mát, cây được liệu... trong đó có cả các giống đặc sản: mít na Thái ruột hồng, bưởi đỏ tiến vua, bưởi diên... Cây giống trong vườn nhà ông Tý có nhiều kích thước lớn, nhỏ khác nhau, với giá cả phù hợp cho mọi đối tượng; các loại cây giống được người dân trong và ngoài tỉnh biết đến bởi chất lượng, giá cả tốt. Mỗi dịp tết trồng cây, vườn nhà ông như có hội, tập nập người ra vào mua. Các đơn vị, cơ quan, trường học trên địa bàn huyện đến tận vườn mua cây về trồng. Cây giống của ông cũng chuyển vào Đắc Lắc, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu... Cán mần, miệt mài bên những luống cây giống, thời gian vợ chồng ông ở vườn còn nhiều hơn ở nhà. Ông Tý cũng không thể nhớ được bao nhiêu năm ông sản xuất được bao nhiêu cây giống,

chỉ biết trừ mọi chi phí, mỗi năm ông thu về trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm ổn định cho 4 - 5 lao động với thu nhập từ 100.000 - 250.000 đồng/người/ngày. Cảm bầu ươm cây mít trên tay, ông Tý chia sẻ: Với giống mít dai phổ thông, ươm được 1 tháng, cây giống có chiều cao khoảng 30cm, tôi bán 6.000 đồng/cây cho các đại lý, đơn hàng lớn; giá bán lẻ cho các khách mua ít khoảng 10.000 đồng hoặc cao hơn. Bình thường, người dân ăn mít rồi bỏ hạt, nhưng với tôi, mỗi hạt mít có giá trị thấp nhất 6.000 đồng. Không tính đến các giống mít đặc sản hoặc cây giống to hơn sẽ có giá cao hơn. So với cây lúa, ươm chiết cây giống cho hiệu quả cao hơn nhiều. Làm cây giống cần nhất là đất, thời gian tôi tìm mua muốn chính quy định địa phương

quan tâm, tạo điều kiện cho tôi dồn đổi diện tích ruộng của gia đình về gần khu vườn ươm, thuê thêm đất để mở rộng diện tích vườn ươm cây giống, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, nhu cầu của người dân về trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây có múi tăng cao, đồng thời chủ trương của nhà nước đang đầu tư xây dựng các nhà

máy chế biến cây có múi nên thời gian tới loại cây này sẽ phát triển. Do vậy, tôi sẽ tập trung nhân giống các loại cây này để phục vụ sản xuất.

NGÂN HUỖN



Không chỉ cung cấp cây giống, ông Phan Ngọc Tý còn nhiệt tình hướng dẫn khách hàng kỹ thuật trồng, chăm sóc cây.